

“บัณฑิตไทย ไมโง่ง”

ผู้เรียบเรียง...วิมลรักษ์ ศานติธรรม

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง นอกจากวิทยาการที่ดีแล้วจะต้องอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไปพร้อมกันทั้งในความคิดและการกระทำ...” พระบรมราชาบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ข้างต้นนี้สามารถเป็นเครื่องเตือนใจถึงบทบาทหน้าที่อันแท้จริงของ “บัณฑิต” ทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องนำวิทยาการความรู้ ความสามารถ ที่ได้ร่ำเรียนมา ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทางเสือกำกับการใช้ความรู้นั้น ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง

บัณฑิตผู้ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นบุคคลที่เจริญแล้ว เพียบพร้อมด้วยวิทยาการความรู้ ไม่ว่าจะบัณฑิตสาขาอะไร ประกอบอาชีพอย่างไร ล้วนแต่อยู่ในฐานะผู้นำทางสังคม หนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชน และการพัฒนาชาติบ้านเมือง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาชีพที่สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน รู้จักสำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินอยู่เสมอ ตระหนักคิดว่าสิ่งไหนที่พึงกระทำและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสิ่งไหนที่ไม่พึงกระทำเพราะจะทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา สิ่งที่ยุติบัณฑิตพึงกระทำ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็คือความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ตั้งใจทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ นำมาซึ่งความสุขและความสงบของชาติบ้านเมือง

“ความซื่อสัตย์” เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจสำหรับคนไทยในยุคปัจจุบัน เพราะถ้าดูจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของ “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง “คุณธรรมกับเยาวชนไทยในอนาคต” เมื่อเดือนกันยายน 2555 พบว่า คุณธรรมพื้นฐานที่เยาวชนควรได้รับการปลูกฝังมากที่สุดอันดับแรก คือ “ความซื่อสัตย์” ส่วนสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อเยาวชนไทยในอนาคต คือ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวทิตะ รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง และเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต ผลสำรวจดังกล่าวล้วนสะท้อนให้เห็นความคาดหวังของสังคมที่ต้องการให้เยาวชนไทยซึ่งในอนาคตจะเป็นบัณฑิตใหม่นั้น มีอุปนิสัยซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพและเป็นผู้นำที่ดีในสังคม

สิ่งที่บัณฑิตไทยในฐานะผู้สร้างชาติ ไม่พึงกระทำเพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ก็คือการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่เปรียบเสมือนวัชพืชคอกยแทรกซึมเข้ามายังแผ่นดินไทย การแพร่กระจายการทุจริตนั้น เริ่มเป็นไปอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน หากไม่ได้รับการแก้ไข ย่อมทำให้ผืนแผ่นดินไทยถอยหลังไปเรื่อย ๆ ไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ ดังนั้น บัณฑิตจะต้องมีวิธีรับมืออย่างรู้เท่าทัน ด้วยการสร้างวิถีคิดอย่างชาญฉลาดและมีจริยธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้วัชพืชแห่งการทุจริต แทรกซึมเข้ามายังจิตใจ ขณะเดียวกันท่ามกลางกระแสการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งอิทธิพลแนวคิดตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย คือ ค่านิยมยึดถือวัตถุมากกว่าจิตใจ ส่งผลต่อวิถีคิดของนักศึกษาบางส่วน ซึ่งอนาคตต่อไปข้างหน้าจะเป็นบัณฑิตใหม่สร้างและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นักศึกษาเหล่านี้ สามารถยอมรับได้ถ้ารัฐบาลจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตนเองได้ประโยชน์และประเทศชาติก็พัฒนาด้วย นับเป็นความคิดที่ขาดคุณธรรม เพราะแม้ประเทศชาติจะพัฒนาแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้น ไม่ยั่งยืน

บัณฑิตไทยในฐานะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากมีความคิดเช่นนี้ ย่อมทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการที่จะทำลายการทุจริต ไม่ให้หยั่งรากลึกในสังคมไทยได้นั้น กลุ่มพลัง

สำคัญที่จะเป็นผู้นำในการต่อสู้ และเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ความพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ กลุ่มพลังเหล่านี้ก็คือ บัณฑิตไทยยุคใหม่ บัณฑิตไทยยุคใหม่จะต้องปราศจากการครอบงำทางความคิดของการทุจริต โดยการจุดประกายทางความคิด และการวางรากฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริต เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ความซื่อสัตย์สุจริตไปสู่สังคมไทยและหยั่งรากลึกกลงยังแผ่นดิน บัณฑิตคือกำลังสำคัญ ที่อนาคตข้างหน้าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้าไปทำงานในหลากหลายอาชีพ ล้วนแต่สำคัญต่อการนำพาประเทศเดินก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น บัณฑิตยุคใหม่จะต้องเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คือ “บัณฑิตไทย ไหม้โกง”

คุณสมบัติ “บัณฑิตไทย ไหม้โกง” นั้น จะต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย ใกล้ตัวไปจนถึงเรื่องใหญ่ และมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า ต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยการเพิ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตขึ้นในจิตใจ เพื่อเป็นการกำจัดและยับยั้งการทุจริต ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การไม่ทุจริตในการสอบ การไม่คัดลอกงานหรือผลงานทางวิชาการผู้อื่นมาส่งอาจารย์ การส่งคืนเงินทอนที่แม่ค้าทอนเกิน การไม่ให้ของกำนัลหรือสิ่งมีค่าแก่ผู้มีอำนาจ เพื่อให้ได้รับเลือกเข้าทำงาน เป็นต้น คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของ “บัณฑิตไทยไหม้โกง” คือ จะต้องดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต้องรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอดี พอประมาณ พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ได้ ไม่ไขว่คว้าชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง ด้วยวิธีการทุจริตคอร์รัปชัน และกระทำทุกอย่างด้วยความมีเหตุผล ประกอบกับสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง ด้วยการขัดเกลาอบรมจิตใจให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งความคิดและการกระทำ คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนทำให้บัณฑิตไทยยุคใหม่มีพลังทางความคิดที่เปี่ยมไปด้วยรากเหง้าแห่งความสุจริตซื่อตรง มุ่งทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างภาคภูมิใจ

การเริ่มต้นที่ดีเริ่มจากตนเอง บัณฑิตสายพันธุ์ใหม่จะต้องมีหัวใจต่อต้านการคอร์รัปชันคดโกงทุกรูปแบบ เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัวที่ทำได้คือ การปลูกฝังลักษณะนิสัย และจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง สิ่งที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันชาติบ้านเมือง เช่น การกล้ำที่ข่มขืนหยัดในความถูกต้องดีงาม ไม่สนับสนุนการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และผิดกฎหมาย อีกทั้งไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลรอบข้างเห็นผิดเป็นถูกอีกด้วย

นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่บัณฑิตพึงกระทำได้ และเป็นการสร้างตัวแบบที่ดีให้แก่คนรอบข้าง คือ การไม่แสวงหาซื้ออาหาร การไม่ลอกข้อสอบ และไม่ลอกการบ้าน รวมทั้งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การใช้จ่ายอย่างพอประมาณ รู้จักการทำบุญชียารับ และเก็บออม ทำให้ไม่เกิดการแสวงหาเงินทอง และการกู้หนี้ยืมสิน ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันได้ เมื่อบัณฑิตเริ่มอบรมและพัฒนาตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต สิ่งเหล่านี้ก็จะเปล่งประกายสู่คนรอบข้าง กลายเป็นค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในสังคมไทย โดยค่านิยมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และทุกคนในสังคม ต่อสู้ร่วมกัน เพื่อให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเพียงวัชพืชรานที่รอวันเฉาตาย ไม่มีการบำรุงให้เจริญงอกเงยได้อีกต่อไป เริ่มจากกลุ่มเยาวชน นักศึกษา และประชาชน การต่อสู้กับคอร์รัปชันต้องเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ คือ ที่ตัวเราเองและครอบครัว พ่อแม่มีหน้าที่สร้างค่านิยมและจิตสำนึก ทำตัวเป็นตัวอย่าง และที่สำคัญต้องยึดมั่นในความพอเพียง กลุ่มภาคเอกชน เริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม กลุ่มสื่อมวลชน สภาวิชาชีพฯ และองค์กร ชุมชน จะต้องส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และเป็นกระบอกเสียงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กล้าที่จะตีแผ่ความจริง ดึงดันมืดแห่งการทุจริต ออกมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ กลุ่มภาครัฐ จะต้องมีนโยบายด้านต่าง ๆ ที่ใสสะอาด สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงชี้แจงผลการดำเนินงาน

การใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชนได้ทราบอย่างโปร่งใส และมีกระบวนการคัดสรรบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
ประวัติใสสะอาด มาปฏิบัติงาน

ถ้าหากเปรียบประเทศไทยเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ ความซื่อสัตย์สุจริตคือ รากแก้ว และบัณฑิตคือ
แก่นไม้อันมั่นคง คอยประสานยึดต้นไม้ไม่ให้โค่นลง เมื่อต้นไม้ที่มั่นคงย่อมแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา และออก
ดอกออกผลที่งดงาม ฉันทใดก็ฉันทนั้น หากประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตในตนเอง ย่อมจะทำให้การสร้างประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกอย่างยั่งยืน

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และจัดทำ
รัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ได้พยายามจะขับเคลื่อนปลูกฝังเยาวชนทั้งหลายให้มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง
โดยต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน เพื่อให้ซึมซับเข้าสู่จิตใจ โตไปจะได้ไม่โกง โดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ได้พยายามจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ จัดเวทีให้ความรู้ ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อ แสดงความคิดเห็น รณรงค์ตามโรงเรียน
และชุมชน และกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนในทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฯ จะพยายามเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อน
ปลูกฝังให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์เป็นคนดีต่อไปในอนาคต โตไปจะได้ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นคนดีของ
สังคม

เอกสารอ้างอิง

พงษ์สิน มาตย์นอก. (2556). *บัณฑิตไทย ไมโกง*. [ออนไลน์]. สืบค้น 17 พฤศจิกายน 2557.

จาก <http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0004834&l=th>